

Số: /KL-SNgV

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

**KẾT LUẬN KIỂM TRA**  
**Việc chấp hành các quy định về quản lý hoạt động đối ngoại tại**  
**Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc**

Thực hiện Quyết định số 540/QĐ-SNgV ngày 28/8/2023 của Giám đốc Sở Ngoại vụ và Kế hoạch kiểm tra số 33/KH-ĐKT ngày 30/8/2023 của Đoàn kiểm tra về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý hoạt động đối ngoại tại Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc, Đoàn Kiểm tra Sở Ngoại vụ đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý hoạt động đối ngoại tại Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 06/9/2023 đến ngày 12/9/2023.

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra số 38/BC-ĐKT ngày 26/9/2023 của Đoàn Kiểm tra, Giám đốc Sở Ngoại vụ kết luận kiểm tra như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc được thành lập năm 1991, hiện có 15 đơn vị hành chính cấp xã (14 xã, 01 thị trấn) và 13 phòng, ban chuyên môn trực thuộc gồm: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Dân tộc; có 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Ban Quản lý dự án huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu giúp UBND huyện trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của địa phương và sự chỉ đạo trực tiếp của các cơ quan chuyên môn cấp trên.

UBND huyện đã triển khai quán triệt các văn bản về công tác đối ngoại đến các cơ quan, ban ngành huyện và các địa phương. Qua đó tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức cơ quan, nhân dân trên địa bàn về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại. Nắm bắt thông tin đầy đủ, kịp thời và theo dõi quản lý quá trình đi và về của cán bộ, công chức, viên chức của các phòng ban, đơn vị thuộc huyện đối với việc ra nước ngoài công tác, tham quan, học tập theo quy định. Tổ chức đón tiếp, làm việc với đoàn và cá nhân người nước ngoài đến làm việc tại huyện phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước.

## II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

### 1. Về công tác chỉ đạo triển khai, tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến công tác đối ngoại

Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc đã chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền nội dung các văn bản: Hướng dẫn số 05-HD/BĐNTW của Ban Đối ngoại Trung ương về thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI và Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; Quy định số 04-QĐ/TU ngày 23/3/2020 của Tỉnh ủy về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai.....đến toàn thể các quan, đơn vị, UBND các xã/thị trấn để tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng thời, UBND huyện xây dựng các kế hoạch liên quan đến hoạt động đối ngoại triển khai trên địa bàn huyện: Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 14/02/2019 về hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Xuân Lộc; Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 05/8/2019 thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư (khóa VII) về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 03/12/2021 triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

### 2. Công tác quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức

Qua thống kê báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra **194** hộ chiếu phổ thông của cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị.

Kết quả: Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc có **63** trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài, trong đó:

- **28** trường hợp đi nước ngoài có quyết định của cơ quan có thẩm quyền và có báo cáo kết quả chuyến đi.

- **35** trường hợp đi nước ngoài chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định, trong đó có **14** trường hợp là đảng viên, có **03** trường hợp đảng viên đi từ 02 lần trở lên.(*danh sách đính kèm*)

### 3. Về công tác quản lý đoàn nước ngoài vào làm việc tại huyện

Giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2022, Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc có 13 lượt đoàn nước ngoài đến làm việc, khảo sát triển khai các dự án phi chính phủ, hoạt động từ thiện trên địa bàn huyện.

Qua kiểm tra các hồ sơ, Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc đã thực hiện triển khai, chỉ đạo các Phòng, đơn vị có liên quan, Công an huyện thực hiện quản lý, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội khi đoàn nước ngoài đến làm việc, thực hiện đúng quy trình tiếp đoàn nước ngoài đến làm việc tại

huyện. Tuy nhiên, UBND huyện chưa thực hiện báo cáo đầy đủ kết quả tiếp đoàn theo quy định.

#### **4. Về công tác quản lý, sử dụng hộ chiếu công vụ**

UBND huyện Xuân Lộc đã triển khai, quán triệt đến các phòng, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thực hiện đúng quy định về sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ khi đi công tác, học tập ở nước ngoài theo nội dung hướng dẫn tại Văn bản số 134/UBND-TH ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai. Qua kiểm tra, giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2022, Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm về việc sử dụng hộ chiếu công vụ.

#### **5. Kết quả thực hiện sau Kết luận thanh tra năm 2017 của Sở Ngoại vụ:**

Sau 05 năm triển khai kiểm tra quản lý hoạt động đối ngoại tại UBND huyện Xuân Lộc, UBND huyện đã triển khai khắc phục các hạn chế tại Kết luận thanh tra số 994/KL-SNgV ngày 07/7/2017 của Sở Ngoại vụ, cụ thể: Đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định, văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác đối ngoại đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, công tác quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức chưa thật sự hiệu quả, số lượng cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài không đúng quy định tăng so với thời điểm thanh tra năm 2017. Đối với công tác quản lý đoàn vào làm việc tại huyện, UBND huyện thực hiện báo cáo chưa đầy đủ kết quả công tác quản lý đoàn vào làm việc theo quy định.

### **III. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN**

Căn cứ kết quả kiểm tra tại Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc, Giám đốc Sở Ngoại vụ nhận xét như sau: Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý hoạt động đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện. Công tác quản lý đoàn nước ngoài vào làm việc tại huyện được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, công tác báo cáo chưa được thực hiện đảm bảo theo quy định.

Giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2022, đơn vị có **63** trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài. Qua kiểm tra hồ sơ có **35** trường hợp cán bộ, viên chức đi nước ngoài chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, trong đó có **14** trường hợp là đảng viên; số lượng cán bộ, viên chức đi nước ngoài không đúng quy định tăng so với thời điểm thanh tra năm 2017.

Đối với việc chấp hành pháp luật tại nước đến, thời điểm kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào đi nước ngoài vi phạm pháp luật của nước sở tại.

Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc đã thực hiện tốt việc sử dụng hộ chiếu công vụ, không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm về việc sử dụng hộ chiếu công vụ.

### **IV. KIẾN NGHỊ**

Từ kết luận nêu trên, Giám đốc Sở Ngoại vụ kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc một số nội dung sau để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động đối ngoại tại địa phương:

1. Tổ chức thông báo kết quả kiểm tra đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc để quán triệt, rút kinh nghiệm, nhằm tiếp tục phát huy những mặt tích cực và đề ra biện pháp khắc phục hạn chế trong thời gian tới.

2. Tiếp tục tăng cường công tác triển khai, phổ biến, tuyên truyền nội dung Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai; Văn bản số 09/UBND-TH ngày 03/01/2017 về việc hướng dẫn thực hiện công tác quản lý và tiếp đón các đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại tỉnh; Quy chế số 04-QC/TU ngày 23/03/2020 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Văn bản số 667/UBND-THNC ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh,... Để được nắm bắt các văn bản mới về công tác đối ngoại, hướng dẫn quy trình, thủ tục, các biểu mẫu khi làm thủ tục đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, đề nghị UBND huyện tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện biết và truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ theo đường link: <https://ngoaivu.dongnai.gov.vn/Pages/news.aspx?CatId=118>.

3. Đối với 35 trường hợp cán bộ, viên chức đi nước ngoài chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định. Đề nghị địa phương chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền. Riêng đối với các trường hợp là đảng viên đề nghị địa phương xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo đoàn ra, đoàn vào theo quy định trong thời gian tới.

Trên đây là Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý hoạt động đối ngoại tại Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc. Sở Ngoại vụ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc triển khai các kiến nghị nêu trên, kết quả thực hiện báo cáo về Sở Ngoại vụ trước ngày 16/10/2023./.

**Nơi nhận:**

- Thanh tra Bộ Ngoại giao (báo cáo) ;
- Thanh tra tỉnh (báo cáo) ;
- Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc;
- Chánh Văn phòng;
- Các thành viên Đoàn Kiểm tra;
- Lưu: VT + ĐKT.

**GIÁM ĐỐC**

**Đặng Thanh Thủy**